



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  
JOURNAL WEEKLY

# จดหมายข่าว จันทร์กระจ่างฟ้า รายสัปดาห์

ฉบับที่ 15 ปีที่ 18 วันที่ 23 - 29 มกราคม 2566



- มจร. รับสมัครนักศึกษาภาคสมทบ
- วิทยบริการ ขนทัพ IT มาบริการถึงที่



- 5 นศ.วจาก. นำความรู้สู่รางวัล  
สร้างผลงาน ต้านภัยยาเสพติด



ทำบุญปีใหม่



มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี บริเวณริมสระน้ำ และบริเวณลานธรรม และศาลพระภูมิไชยมงคลและศาลปู่เสม-ย่าจันทร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้



- พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566
- พิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันครูฯ
- บทความ “ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

จดหมายข่าวจันทร์กระจ่างฟ้ารายสัปดาห์ออนไลน์

บรรณาธิการ : วีระชัย ตรีหน้านทิง กองบรรณาธิการ : อาจารย์จรน จันทมาลา  
ธนพล เฉลียงจิตตนิยม, อ้อมฤทัย แสงแดง, คณิตา แสงคงสาคร

JANKAJANGFA  
WEEKLY ONLINE



# มจร. เปิดรับตรง “ภาคสมทบ” เรียนเสาร์-อาทิตย์ สมัครได้แล้ววันนี้

มจร. จันทรเกษม เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ราชการ ปีการศึกษา 2566 ประเภทรับตรง เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ ผู้ที่จบ ปวส. หรือ ป.ตรี สามารถเทียบโอนได้ สมัครได้แล้ววันนี้ ผ่านระบบออนไลน์ 24 ชม.

นายสงกรานต์ สุขเกษม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2566 ประเภทรับตรง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 ไปจนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2566 โดยสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย [www.chandra.ac.th](http://www.chandra.ac.th) หรือสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์ One Stop Service สำหรับสาขาวิชาและคณะที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ 3 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ

อีสปอร์ต (วท.บ. 4 ปี), สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ (วท.บ. 4 ปี) และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (วท.บ. 4ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4ปี), สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ. 4ปี), สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี) และสาขาวิชาดนตรีสากล (ดศ.บ. 4 ปี)

คณะวิทยาการจัดการ 6 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี), สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี), สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (บธ.บ. 4 ปี), สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี), สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.บ. 4 ปี) และศูนย์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ-



จันทรเกษม-ชัยนาท 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี) สำหรับผู้ที่จบ ปวส. หรือป.ตรี สามารถเทียบโอนได้ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท ชำระได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด หรือชำระผ่านระบบธนาคารออนไลน์ (Mobile Banking) สมัครและดูรายละเอียดที่ [www.chandra.ac.th](http://www.chandra.ac.th) หรือสอบถามได้ที่ 0 2942-6500 และ 0 2942-6800 ต่อ 1234, 6789 หรือแอดไลน์ @cruhome

## วิทยบริการ! ชนทัพ IT มาบริการถึงที่ ในงาน ARIT FAIR 2023 : เข้าถึงใจ...เข้าถึง GEN

สำนักวิทยบริการฯ จัดงาน ARIT FAIR 2023 : เข้าถึงใจ...เข้าถึง GEN ชนทัพ การให้บริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาจัดแสดง ทั้งการบรรยายพิเศษ และมอบรางวัล พร้อมส่งเสริมการอ่าน ผ่านการออกบ้านจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ และเกมให้ร่วมสนุกมากมาย ในวันที่ 30-31 ม.ค. 66

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรพรณ ัญญาวินิชกุล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่ การจัดงานงาน ARIT FAIR 2023 : เข้าถึงใจ...เข้าถึง GEN ครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การให้บริการต่าง ๆ ที่ทันสมัยของงานวิทยบริการงานศูนย์ภาษา งานเทคโนโลยีการศึกษา และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะเป็นการตอบโจทยนโยบายการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Re-inventing University) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหม่ให้แก่ผู้ใช้บริการ

“ครั้งนี้ เรามาในธีม “เข้าถึงใจ...เข้าถึง GEN” ซึ่งบรรยากาศภายในงานนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์การให้บริการต่าง ๆ ของทุกส่วนงานของสำนัก ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เข้าถึงทุกวัย...เข้าใจทุก GEN ด้วยฐานข้อมูล GALE e-Book” รวมถึงการมอบรางวัล Top User Award Winning 2022 โดยผู้แทนสำนักพิมพ์ GALE ซึ่งในปีพ.ศ. 2565 เราอยู่ในอันดับ 5 จาก 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ที่สำคัญการจัดงานในครั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการรักการอ่าน โดยมีการออกบ้านจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์และร้านหนังสือต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งหนังสือภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเสนอรายการหนังสือที่ต้องการ ให้กับงานวิทยบริการได้ทำการจัดหามาไว้บริการได้ตรงตามความต้องการมากที่สุดต่อไป” ผศ.เอกพรพรณ กล่าว

ผู้อำนวยการฯ กล่าวต่อว่ การ

แสดงผลงานเกี่ยวกับการให้บริการนั้นประกอบด้วย 1) งานวิทยบริการ มาในธีม “LIB Serwide LIB Service” ซึ่งจะชนทัพ การให้บริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มาจัดแสดง รวมถึงสถานีซ่อมบำรุงหนังสือที่จัดมาให้บริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย 2) งานศูนย์ภาษา มาในธีม “Life Long Learning” มีการนำเสนอแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบ CRU MOOCs และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ของศูนย์ภาษา 3) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มาในธีม “IT Care Station” กับบริการแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีภายในมหาวิทยาลัยอย่างครบครัน และ 4) งานเทคโนโลยีการศึกษา มาในธีม “Techno : Hybrid Learning” โดยจะมีการนำเสนออุปกรณ์การเรียนรู้ในยุค Next Normal

“ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เรายังมีกิจกรรมไฮไลท์สำคัญ คือ บริการถ่ายภาพที่ระลึกให้กับผู้ร่วมงาน ทั้งยังมีกิจกรรมนันทนาการ “Bingo Game” ในการลุ้นรับของรางวัลมากมายให้ร่วมสนุกกันเต็มอิมตลอด 2 วัน ณ อาคาร 28 ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” ผู้อำนวยการฯ กล่าว

โลกยุคใหม่ได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัล เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทักษะการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 อันจะนำไปสู่การเป็นบุคคลที่มุ่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ คือ การเรียนรู้แบบ “3R x 7C” กล่าวคือ 3R ได้แก่ Reading (อ่านออก), (W)riting (เขียนได้) และ (A)rithmetics (คิดเลขเป็น) รวมทั้งมีทักษะที่สำคัญอีก 7C ได้แก่ 1) Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)



พศ.ดร.วราวุฒิ กักติบุรุษ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

# ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

- 2) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม)
- 3) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม)
- 4) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ)
- 5) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)
- 6) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
- 7) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)



การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนหรือผู้ที่อยู่ในวัยเรียนควรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะพื้นฐานในการรู้หนังสือ ได้แก่ สามารถค้นคว้าหาความรู้จากทรัพยากรการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านการอ่านออกเขียนได้ การคิดคำนวณ การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ การเงิน สังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ควรมีทักษะการคิด ได้แก่ สามารถใช้เหตุผลและความคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเมินค่าคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างดี เป็นต้น อีกทั้งควรมีทักษะการทำงาน ได้แก่ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการทำงาน การติดต่อสื่อสาร การทำงานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี ริเริ่มงานและดูแลตนเองได้ มีความขยันและอดทนในการทำงาน เป็นต้น ที่สำคัญ ควรมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ สามารถรับรู้ เข้าใจการใช้และการจัดการสื่อสารสนเทศ เปิดใจรับสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเท่าทัน สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยี เรียนรู้เทคโนโลยีวิทยาการ

ต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น สุดท้ายควรมีทักษะการใช้ชีวิต ได้แก่ สามารถดำรงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เป็นพลเมืองที่ดี รู้และเคารพกติกาของสังคม มีระเบียบวินัย คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นต้น

การพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ในฐานะพลเมืองของชาติให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดำรงชีวิตอย่างสมดุล มีทักษะที่สำคัญจำเป็น เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นปกติสุข มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ฝึกฝนการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม และการเรียนรู้เพื่อการนำไปปฏิบัติ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และประสบผลสำเร็จตามความประสงค์ เพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป

# 5 นศ.วจก. นำความรู้สู่รางวัล สร้างผลงาน ต้านภัยยาเสพติด

ผู้เขียน : suwa



ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน ขยายตัวในกลุ่มผู้เสพ จากกลุ่มผู้ใช้แรงงานไปสู่กลุ่มเยาวชนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยิ่งในเวลานี้ ภัยคุกคามซึ่งเคยเป็นสารเสพติดผิดกฎหมายนั้น ได้เปลี่ยนเป็นภัยคุกคามเสรี ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย โดยเฉพาะเยาวชนนำภัยคุกคามไปใช้โดยขาดความเข้าใจ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

จากผลกระทบของปัญหาเสพติดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดการประกวดโครงการบอกโทษเกินร้อย สิ่งทุนเกินล้าน “โทษของกัญชาและยาเสพติด” จัดขึ้นโดยชมรมสื่อตติจิติจิทัล (D New Media) โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมส่งผลงานประเภทคลิปวีดีโอ และได้รับรางวัลชมเชยได้ในที่สุด

อาจารย์กนกพรรณ วิบูลย์ศรีน อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาเปิดเผยว่า “การ

ประกวดในโครงการ “บอกโทษเกินร้อย” เป็นการส่งเสริมการให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เยาวชนเรื่องโทษของกัญชาและยาเสพติด ซึ่งการประกวดในครั้งนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาที่สอนในสาขาวิชา และเห็นว่ามีประโยชน์กับนักศึกษามาก จึงได้มอบหมายและผลักดันให้นักศึกษาทำผลงานส่งเข้าประกวด ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะสามารถวัดองค์ความรู้จากการเรียนในห้องเรียน มาปรับใช้กับการประกวดได้ และยังเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการประกวดในเวทีต่างๆ ได้อีกด้วย”

“จากการเข้าร่วมการประกวดถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้นักศึกษาได้ลงมือทำงานจริง และได้ฝึกการคิดสร้างสรรค์ผลงาน นักศึกษานิติฯ จะเรียนแต่ทฤษฎีอย่างเดียวคงไม่ได้ ต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ด้านการสื่อสารให้

เป็นด้วย รวมถึงนักศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบในการทำงาน การแบ่งงานกันทำ และการทำงานภายใต้กำหนดเวลานางสาวกนกพรรณ เผยถึงประโยชน์ที่ทางนักศึกษาจะได้รับ พร้อมเผยถึงการสนับสนุนของการสาขาวิชาให้กับนักศึกษา

จากการเข้าร่วมการประกวดถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้นักศึกษาได้ลงมือทำงานจริง และได้ฝึกการคิดสร้างสรรค์ผลงาน นักศึกษานิติฯ จะเรียนแต่ทฤษฎีอย่างเดียวคงไม่ได้ ต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ด้านการสื่อสารให้เป็นด้วย



ภาพบางส่วนจากวิดีโอเรื่อง “การประกวดโครงการบอกรักกินร้อย ชิงทุนกินล้าน

พวกเราสามารถนำประสบการณ์ต่าง ๆ มากมายจากเวทีนี้ เพื่อไปปรับใช้กับตนเองมากยิ่งขึ้น เช่น การนำเสนอภายในคลิป รูปแบบคลิป เทคนิคต่างต่าง ๆ และที่สำคัญก็ได้มีรูปภาพใหม่ ๆ จากสถาบันอื่นที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ รวมไปถึงการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้

“การส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดไม่ว่าจะเวทีไหนส่วนใหญ่ก็จะเห็นให้คำปรึกษา จะกำหนด timeline ให้นักศึกษา ตั้งแต่แรกเลยว่าในแต่ละสัปดาห์เค้าจะต้องมีคอนเซ็ปต์หรือชิ้นงานแบบใดมาพูดคุยและนำเสนอเราบ้าง นักศึกษาก็สามารถทำได้ตามเวลา ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาจะแนะนำและชี้แนะแนวทางให้นักศึกษาอ่านโจทย์ของผู้จัดให้ชัดเจน และผลงานที่ผลิตจะเป็นผลงานที่ออกมาได้อย่างไร”

จบลงไปแล้วสำหรับบทสัมภาษณ์ของอาจารย์กนกพรรณ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้บอกเล่าถึงที่มาที่ไปของการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด และประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ รวมไปถึงการสนับสนุนและผลักดันให้นักศึกษาออกไปหาประสบการณ์ที่อยู่นอกเหนือจากห้องเรียน คราวนี้เรามาพูดคุยกันต่อกับกลุ่มนักศึกษาที่นำผลงานไปนำเสนอจนสามารถคว้ารางวัลชมเชย จากการประกวดโครงการบอกรักกินร้อย ชิงทุนกินล้าน

เริ่มต้นกันที่ นางสาวสุทาศิณี ปือกหลง หรือน้องนุ่น ที่จะมาเล่าถึงการเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ได้อย่างไร

“พวกเรา 5 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มาจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ พวกเราได้นำเสนอผลงานประเภทคลิปวิดีโอ ซึ่งภายในคลิปจะเป็นการนำเสนอของโทษภัยของกัญชาและยาเสพติด ซึ่งพวกเรานำปัญหาที่เกิดจากยาเสพติดมานั่งคิด วิเคราะห์ จนเกิดเป็นไอเดียและนำเสนอให้กับทาง D New Media พิจารณาแล้วพวกเราได้รางวัลชมเชยคะ

พวกเราเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากคาบเรียนวิชาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ อาจารย์ได้มีการแนะนำงานประกวดนี้ขึ้นมา พวกเราได้ลองดูและเกิดความสนใจเป็นอย่างมาก เลยรวมกลุ่มกันทำงานประกวดชิ้นนี้ โดยมานั่งคิดโทษของกัญชา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้จัดทำคลิปวิดีโอขึ้น โดยพวกเรามองเห็นถึงโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของพวกเรา และพวกเรายกได้ประสบการณ์ที่ทำได้มากกว่าในห้องเรียน”

ต่อด้วย นางสาวขวัญเรือน คำขำ หรือน้องเฟิร์น จะมาเปิดเผยถึงการประกวดในครั้งนี้ และแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ว่า “การ

ประกวด บอกรักกินร้อย ชิงทุนกินล้าน คือการประกวดเขียนผลกระทบที่เกิดจากกัญชาและยาเสพติด เป็นจำนวน 100 ข้อ และทำคลิปสั้นในการรณรงค์ให้ยกเลิกกัญชาเสรี ซึ่งแรงบันดาลใจคือต้องการให้สังคมไทยเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นมากมายจากการที่มีกฎหมายกัญชาเสรี เช่น การที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้กัญชาอาจจะส่งผลกระทบต่อสมองหรือร่างกายได้ และกรณีที่มีการใส่กัญชาในอาหาร บุคคลใดที่ไม่รู้แล้วทานเข้าไปก็อาจจะเกิดโทษตามมาจนก่อให้เกิดการเสียชีวิตได้”

อีกหนึ่งคนที่เป็นสมาชิกภายในทีม นางสาวนราภรณ์ มั่นเมือง หรือน้องแอน ที่จะมาเปิดใจถึงการนำผลงานเข้าร่วมการประกวด และรูปแบบของผลงานว่า “เราได้นำผลงานคลิปวิดีโอสั้นใน Tik Tok ไปประกวด ผลงานที่นำไปประกวดคือคลิปสั้นเกี่ยวกับยาเสพติดและโทษของกัญชา แนวคิดคือเราได้บริฟมาจากอาจารย์ว่าอยากได้คลิปที่สั้น ๆ เข้าใจง่าย ดูแล้วรู้เรื่องเลย เราจึงช่วยกันคิดออกมาเป็นคลิปของที่เพื่อนในกลุ่มต้องการที่จะลองกินน้ำกัญชาแต่ไม่รู้ว่ามีทั้งกัญชาและโทษของกัญชาคืออะไร ทำให้เพื่อนเกิดอาการแพ้รุนแรงนั่นเอง”

ปิดท้ายที่ นางสาวศิริทิพย์ เจริญสวัสดิ์ หรือน้องแอม และนายริติพงษ์ ทองภูบาล หรือน้องเนล จะมาเล่าถึงท้ายถึงรางวัลที่ได้รับจากการประกวด และประโยชน์ที่สามารถนำไปปรับใช้กับตนเองได้อย่างไร “พวกเราได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 ซึ่งตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ เพราะว่ามีหลายกลุ่ม หลายสถาบันเข้าร่วม เลยไม่ได้คาดหวังมากในการที่จะได้รางวัลเพราะแต่ละกลุ่มมีผลงานที่ดี แต่ละกลุ่มมีการสร้างสรรค์คลิปที่ดีมาก มีข้อมูลในคลิปเยอะมาก อีกอย่างกลุ่มเราไม่ได้มีอุปกรณ์เยอะมากในการถ่ายคลิปใช้แค่โทรศัพท์มือถือ เลยไม่คาดหวังว่ากลุ่มของเราจะได้รางวัลชมเชยอันดับที่ 2”

“เนื่องจากพวกเราทั้ง 5 คน เรียนสาขาวิชานิติศาสตร์ มีเทคนิคเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอ นำความรู้ด้าน ครีเอทีฟการคิดและออกแบบ การใช้ชาวค์เอฟเฟกต์ ในส่วนของโทษยาเสพติดและโทษกัญชาโดยซึ่งพวกเราสามารถนำประสบการณ์มากมายจากเวทีนี้ เพื่อไปปรับใช้กับตนเองมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญที่ได้มีรูปภาพใหม่ ๆ จากสถาบันอื่นที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ รวมไปถึงการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้”

# พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี บริเวณสระน้ำ



# พิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสวันครู คารวะอาจารย์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี





## Address

---

เขตกุฉิกร กรุงเทพมหานคร 10900  
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม



## Phone

---

0 2942 5800  
0 2942 6800  
ฟั๋ว 1111-3 ,7003-7004



## e-Contact

---

[pr.cru@chandra.ac.th](mailto:pr.cru@chandra.ac.th)



สมัครเรียนออนไลน์ 24 ชม. [www.chandra.ac.th](http://www.chandra.ac.th)  
โทร. 0 2942 5800, 0 2942 6800